

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của  
cử tri

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy Ban nhân dân tỉnh.

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 3828/UBND-TH ngày 26/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan. Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri thôn 2 và thôn 10, xã Thống Nhất:** kiến nghị hiện nay, đường ĐT 755, đoạn qua xã Thống Nhất xuống cấp, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần nhưng tình trạng hư hỏng vẫn chưa được khắc phục; đoạn giữa thôn 9 và thôn 10 bị ngập, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, có biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

**Trả lời:** Qua phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường thì đoạn tuyến mà cử tri phản ánh thuộc tuyến đường ĐT.755B (không phải ĐT.755).

Đối với tình trạng nước ngập đoạn qua thôn 9 và thôn 10 là do tại vị trí trên đã được bố trí xây mương và cống thoát nước ngang đường tuy nhiên hiện nay hạ lưu cống thoát nước đã bị người dân tự ý san lấp không có khả năng thoát nước dẫn đến hệ thống mương xây phải tuyến và cống ngang bị bồi lấp, nước chảy tràn qua đường. Do đó, đề nghị chính quyền địa phương làm việc, tuyên truyền đến người dân không được tự ý san lấp hạ lưu cống làm tắc nghẽn dòng chảy, tổ chức khơi thông cống rãnh và trả lại hiện trạng. Về phần hư hỏng mặt đường, Sở GTVT xin ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở GTVT sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, thống kê hư hỏng lập dự toán để sớm triển khai sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

**2. Nguyễn Hữu Quyên - thôn 7, xã Bình Thắng:** phản ánh cầu Suối Thom trên địa bàn thôn 7, xã Bình Thắng thường xuyên bị ngập lụt, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân và việc đi học của con em trong vùng. UBND xã Bình Thắng đã có đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập xem xét, xây cầu thay thế cầu Suối Thom để hỗ trợ việc tham gia giao thông của người dân trên địa bàn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bù Gia Mập quan tâm có biện pháp nâng cấp cầu Suối Thom, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân tham gia giao thông.

**Trả lời:** Qua kiểm tra, rà soát thì nội dung kiến nghị như trên thuộc các tuyến đường địa phương, do UBND huyện Bù Gia Mập quản lý theo phân cấp, Sở GTVT sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và trả lời trực tiếp cho cử tri được rõ.

**3. Lê Đình Phùng - thôn 2a, xã Bình Thắng:** phản ánh đường ĐT 759, đoạn từ phường Phước Bình đến xã Bình Thắng hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp sửa chữa, nâng cấp đường, đảm bảo thuận tiện và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

**Trả lời:** Qua ý kiến của cử tri, Sở GTVT sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, thống kê hư hỏng lập dự toán để triển khai sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong năm 2024.

**4. Nguyễn Thị Khuyên - thôn 4, xã Đa Kia:** kiến nghị khu vực trung tâm xã Đa Kia, đoạn gần trường cấp 3 xã Đa Kia có lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều, vào giờ cao điểm học sinh tan trường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, lắp đèn tín hiệu giao thông tại vị trí, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

**Trả lời:** Qua ý kiến của cử tri Sở GTVT sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông, phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và chính quyền địa phương khảo sát, lắp đặt nếu đủ điều kiện. Bên cạnh đó đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền vận động người dân ở địa phương chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

**5. Nguyễn Hoài Nam - ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình:** kiến nghị đường từ ngã ba thủy điện Cần Đơn đến huyện Bù Đốp, đoạn qua ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình hẹp, tuy nhiên xe tải trọng lớn của các công ty hoạt động trên địa bàn tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, có kế hoạch mở rộng đường, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

**Trả lời:** Qua rà soát tuyến ĐT.759 thì hiện tuyến đang trong tình trạng khai thác tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu lượng phương tiện lưu thông nên việc mở rộng đường là chưa cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn như hiện nay. Sở GTVT cũng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở GTVT thường xuyên, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các vi phạm.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời cho cử tri được rõ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD; PGD Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, P.QLHTGT (b).

**GIÁM ĐỐC**